

รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม GrabRewards แจกบัตรกำนัลโดยสารจากนกแอร์

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม	รายละเอียด
ผู้จัดกิจกรรม	บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม	<p>(1) ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัท ไม่จำกัดประเภทการบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ให้บริการสถานะแพลทินัมและโกลด์ ใช้ 100 คะแนน ในการเข้าร่วม</p> <p>(2) ให้ถือว่าผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม ที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)</p> <p>(3) พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้</p>
ระยะเวลาของกิจกรรม	<p>ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2561 • ช่วงเวลาที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 • ช่วงเวลาที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561 • ช่วงเวลาที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 -16 ธันวาคม 2561 <p>วันและเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมคือวันที่ระบุไว้ข้างต้นภายในเวลา 23.59 น.</p>
เงื่อนไขของการเป็น ผู้โชคดีได้รับรางวัล	<p>(1) เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น</p> <p>(2) ผู้แลกลสิทธิในเวลาที่กำหนด โดยผู้ที่ทำการแลกลสิทธิตรงกับลำดับที่ลงท้ายด้วย 00 เช่น ลำดับที่ 100 200 300 ตามลำดับของแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เบื้องต้น คือผู้โชคดีได้รับรางวัล สรวงสิทธิผู้โชคดี 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น</p> <p>(3) รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>(4) ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด</p>
รายละเอียดของรางวัล	<p>รางวัลทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 50 รางวัล ประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2561 <ul style="list-style-type: none"> ○ บัตรกำนัลโดยสารเดินทางไป-กลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ขอนแก่น จากสายการบินนกแอร์ จำนวน 10 ใบ • ช่วงเวลาที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 <ul style="list-style-type: none"> ○ บัตรกำนัลโดยสารเดินทางไป-กลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – หาดใหญ่ จากสายการบินนกแอร์ จำนวน 10 ใบ • ช่วงเวลาที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561 <ul style="list-style-type: none"> ○ บัตรกำนัลโดยสารเดินทางไป-กลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงใหม่ จากสายการบินนกแอร์ จำนวน 15 ใบ • ช่วงเวลาที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 -16 ธันวาคม 2561 <ul style="list-style-type: none"> ○ บัตรกำนัลโดยสารเดินทางไป-กลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ภูเก็ต จากสายการบินนกแอร์ จำนวน 15 ใบ

	<p>ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรกำนัล</p> <ul style="list-style-type: none"> • บัตรโดยสารมีกำหนดการจอร์หวางวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 26 มีนาคม 2562 และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น หากมิใช่สิทธิ์ภายในกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • บัตรโดยสารนี้ใช้สำหรับที่นั่งประเภทบินสบาย (Nok X-Tra) ซึ่งรวมน้ำหนักสัมภาระ 15 กิโลกรัม และไม่สามารถใช้เดินทางแบบ Fly and ride, Fly and Ferry (บริการต่อรถ/ต่อเรือ) รวมทั้งไม่สามารถใช้เดินทางในเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นได้ • วันที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เดินทางได้ ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม 2561, 8-10 ธันวาคม 2561, 26-31 ธันวาคม 2561, 1-2 มกราคม 2562, 16 กุมภาพันธ์ 2562 และ 19 กุมภาพันธ์ 2562 • การติดต่อขอสำรองที่นั่ง ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง โดยติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุในบัตรกำนัล และกรอกรายละเอียดในบัตรกำนัลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทางส่งมาทางอีเมลตามที่ระบุในบัตรกำนัล • สามารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางบินที่ได้รับไว้ในบัตรกำนัลเท่านั้น และผู้เดินทางต้องแจ้งรายละเอียดทั้งขาไป-ขากลับให้ครบถ้วน ไม่สามารถแยกเดินทางได้ทีละเที่ยว • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง กรุณาติดต่อ Call Center 1318 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่วนต่างค่าโดยสาร และต้องทำการแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนกำหนดการเดิม • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเรียกขอใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดได้ • ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมกพอยท์สำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกนกแฟนคลับ • บริการเสริมต่างๆ ผู้โดยสารสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1318 หรือ www.nokair.com <p>บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในกรณีสินค้า ขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p>
<p>รายละเอียดการประกาศผู้โชคดีได้รับรางวัล</p>	<p>บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศในช่องทางโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค แฟนเพจ Grab TH http://www.facebook.com/grabth • ส่งอีเมลยืนยันไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยจะทำการส่งไปตามที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน <p>วันประกาศรางวัล</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามวันที่ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ บัตรกำนัลโดยสารเดินทางไป-กลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ขอนแก่น จากสายการบินนกแอร์ จำนวน 10 ใบ: 28 พฤศจิกายน 2561 ○ บัตรกำนัลโดยสารเดินทางไป-กลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – หาดใหญ่ จากสายการบินนกแอร์ จำนวน 10 ใบ: 5 ธันวาคม 2561 ○ บัตรกำนัลโดยสารเดินทางไป-กลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงใหม่ จากสายการบินนกแอร์ จำนวน 15 ใบ: 12 ธันวาคม 2561 ○ บัตรกำนัลโดยสารเดินทางไป-กลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ภูเก็ต จากสายการบินนกแอร์ จำนวน 15 ใบ: 19 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขในการรับรางวัล	<p>ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะได้รับอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ใช้ในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Grab โดยทางบริษัทจะแนบบัตรกำนัลไปในอีเมลพร้อมรายละเอียดการจองบัตรโดยสาร</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ทางบริษัทจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น <ol style="list-style-type: none"> (1.1) ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท (1.2) ในกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้โชคดีไม่ได้รับของรางวัล (2) ในกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้โชคดีคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป
สิทธิ์ของบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ (2) บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (3) บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล หรือการรับมอบของรางวัล (4) ผู้โชคดียินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้น ในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ (ในรูปแบบต่างๆ) การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม (5) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม (6) ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล อาทิ เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (7) บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล
กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้	<p>คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ</p>